



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเนตาตล จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ 0032.001.30/170 วันที่ 9 ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนตาตล


ตามที่งานสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลเนตาตลได้ ดำเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.natanhospital.go.th> ในปีงบประมาณ 2563 สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้


ลำดับ	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	การแก้ไขปัญหา
1	มีการนำข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบันขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(email address)	มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	
2	มีการนำข้อมูล กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ - พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 - ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct) - ระเบียบการลาของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว	มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถสืบค้นได้จริง	
3	การนำความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ โรคตามฤดูกาล โรคระบาด ภัยสุขภาพต่างๆ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ยังขาดการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ โรคตามฤดูกาล โรคระบาด ภัยสุขภาพต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน	วางระบบการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ โรคตามฤดูกาล โรคระบาด ภัยสุขภาพต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	การแก้ไขปัญหา
			งานควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทำข้อมูลส่งให้งานสารสนเทศฯ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
4	มีลิงค์(Link) เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขในอำเภอ จังหวัด	มีข้อมูลครบถ้วน สามารถสืบค้นได้	
5	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน	ยังขาดข้อมูล	จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน ให้เป็นปัจจุบันและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
6	ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ภาพกิจกรรมเรื่องแจ้งเตือนประชาชนประกาศรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	มีการนำข้อมูลด้านประกาศรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ที่เป็นปัจจุบัน - ส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในองค์กร ยังไม่เป็นปัจจุบัน	พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในองค์กร ให้เป็นปัจจุบัน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการสุศึกษาและประชาสัมพันธ์
7	มีข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์การแสดงความพึงพอใจและมีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ยังไม่มีข้อมูล	พัฒนาโปรแกรมสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์การแสดงความพึงพอใจและมีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8	มีระบบการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนำส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเราผ่านช่องทาง ได้แก่ หนังสือ	ยังขาด การปฏิบัติตามระบบที่ชัดเจน	ประชุมแจ้งแนวทางการดำเนินงานการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้กับทีมนำองค์กร ได้รับทราบและกำกับติดตามทุกกลุ่มงาน

ลำดับ	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	การแก้ไขปัญหา
	<p>ราชการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และช่องทางสื่อสารอื่นโดยระบุชื่อตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานและข้อมูลการติดต่อสื่อสารกลับอย่างชัดเจน - หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ <p>ดำเนินการอนุมัติอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ</p> <p>มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าสู่ระบบบริหารจัดการในการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ในหน่วยที่ถูกต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูลช่วงวันที่นำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่</p>		
9	ข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	ไม่มี	พัฒนาระบบเว็บไซต์เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10	อุบัติการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์	ยังขาดการรายงานอุบัติการณ์ (under report)	แจ้งให้มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ชับเคลื่อนโดยคณะกรรมการความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นายธนวรรธ สูดสุข)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบดำเนินการ

 (นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล